

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2566

ส่วนกลาง			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางเผยแพร่
รางวัลเลิศรัฐ	1	กรมส่งเสริมการเกษตร ปลื้ม 25 ผลงานส่งเสริมเกษตรกร ผ่านเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ ปี 2566	เว็บไซต์เทคโนโลยีชาวบ้าน
	2	กสก.ปลื้ม 25 ผลงานส่งเสริมเกษตรกร ผ่านเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ ปี 2566	เว็บไซต์เรื่องเล่าข่าวเกษตร
	3	กสก.ปลื้ม 25 ผลงานส่งเสริมเกษตรกร ผ่านเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ ปี 2566	เว็บไซต์ไทยแลนด์พลัส
	4	กสก.ปลื้ม 25 ผลงานส่งเสริมเกษตรกร ผ่านเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ ปี 2566	เฟซบุ๊กเกษตรก้าวไกลไปด้วยกัน
	5	กสก.ปลื้ม 25 ผลงานส่งเสริมเกษตรกร ผ่านเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ ปี 2566	เว็บไซต์เกษตรก้าวไกล
	6	กสก.ปลื้ม 25 ผลงานส่งเสริมเกษตรกร ผ่านเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ ปี 2566	เฟซบุ๊กเกษตรก้าวหน้า
	7	กสก.ปลื้ม 25 ผลงานส่งเสริมเกษตรกร ผ่านเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ ปี 2566	เฟซบุ๊กเสิร์ฟจากฟาร์ม
	8	กสก.ปลื้ม 25 ผลงานส่งเสริมเกษตรกร ผ่านเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ ปี 2566	เว็บไซต์สำนักข่าวบางกอกทูเดย์
ส่วนภูมิภาค			
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร	9	เกษตรสุรินทร์ ลงพื้นที่ประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ แซตอม ออร์แกนิก ฟาร์ม อำเภोजอมพระ	NNT เว็บไซต์สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
ไร่นาสวนผสม	10	วัยเกษียณอายุราชการ อาจารย์หญิงแกร่ง!!ปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำไร่นาสวนผสม	เว็บไซต์ไทม์นิวส์
ทุเรียน	11	ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทุเรียนนันทจากสำนักงานบางใหญ่	เฟซบุ๊กสื่อออนไลน์นนทบุรี
แปลงใหญ่	12	แปลงใหญ่ผักนิกมเศรษฐกิจพอเพียง อ.วังน้ำเขียว มุ่งหน้าสู่การพัฒนาคุณภาพสินค้า	เว็บไซต์สยามรัฐ
	13	แปลงใหญ่ผักนิกมเศรษฐกิจพอเพียง อ.วังน้ำเขียว มุ่งหน้าสู่การพัฒนาคุณภาพสินค้า	เว็บไซต์ทูเดย์ไลน์ (สยามรัฐ)
ดินปุ๋ย	14	เกษตรอำเภอเมืองตรัง เยี่ยมเยียนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนเครือข่าย ต.น้ำผุด เพื่อสนับสนุนความรู้ และสาธิตการผลิตสารชีวภัณฑ์ เชื้อราไตรโคเดอร์มา พร้อมแนะนำวิธีการนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา	NNT เว็บไซต์สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
ขยายพันธุ์พืช	15	สุโขทัย-แจกแล้ว ต้นกล้าसानฝัน ปันรัก...สู่ลูกหลาน โดยเกษตรสุโขทัย มอบแก่เกษตรกร เป็นมรดกให้ลูกหลาน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ	เว็บไซต์คมชัดเอเชียทีวี
	16	แจกแล้ว! ต้นกล้าसानฝันปันรักสู่ลูกหลาน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ	เว็บไซต์77ข่าวเด็ด
	17	สุโขทัย-แจกแล้ว ต้นกล้าसानฝัน ปันรัก...สู่ลูกหลาน โดยเกษตรสุโขทัย มอบแก่เกษตรกร เป็นมรดกให้ลูกหลาน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ	เว็บไซต์ข่าวนครทีวีออนไลน์
	18	สุโขทัย-แจกแล้ว ต้นกล้าसानฝัน ปันรัก...สู่ลูกหลาน โดยเกษตรสุโขทัย มอบแก่เกษตรกร เป็นมรดกให้ลูกหลาน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ	เว็บไซต์สำนักข่าวความมั่นคง
มะพร้าว	19	แปลงใหญ่มะพร้าวตำบลพ้อมิ่ง จังหวัดปัตตานี เพิ่มมูลค่าเปลือกมะพร้าว เหลือใช้ให้กลายเป็นเงิน	เว็บไซต์มติชนออนไลน์
ข้าว	20	นายกฯ หนุนเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 เกษตรกรกว่า 2 แสนครัวเรือนเข้าถึงข้าวคุณภาพดี	นสพ.สยามรัฐ



นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ภารกิจสำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตร คือส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง มีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด และสามารถพึ่งตนเองได้ โดยการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม และให้บริการด้านการเกษตรต่าง ๆ ทำให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมจำนวนมาก ประกอบกับที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จัดให้มีการประกวดผลงานเพื่อรับรางวัลเลิศรัฐ เป็นรางวัลที่จะมอบให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการเป็นเลิศทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม โดยแบ่งเป็น 3 หมวดหมู่ คือ รางวัลบริการภาครัฐ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และรางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งแต่ละหมวดหมู่จะจำแนกประเภทได้รวมทั้งสิ้น 14 ประเภท โดยจะมีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทำหน้าที่ประกาศรางวัลเลิศรัฐที่มอบให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งขณะนี้ก็มีผลงานของกรมส่งเสริมการเกษตรผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ปี 2566 ในเบื้องต้นที่ระดับดีแล้ว รวมทั้งสิ้น 25 ผลงาน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 มีผลงานของกรมส่งเสริมการเกษตรผ่านเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวคือเพิ่มขึ้นถึง 12 ผลงาน **อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร** กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลงานของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ปี 2566 ในเบื้องต้นที่ระดับดีแล้ว ขณะนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 25 ผลงาน ได้แก่ **รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนา การบริการ** ระดับดี คือ ผลงานคลินิกพืช ของกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ซึ่งนำเทคโนโลยีเข้ามาสร้างและพัฒนาระบบให้บริการตรวจวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืชพร้อมให้คำแนะนำที่ถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญในรูปแบบของคลินิกพืชในพื้นที่ เกิดเป็นแหล่งให้คำปรึกษาที่เชื่อถือได้ แก้ปัญหาเกษตรกรหลงเชื่อข้อมูลเท็จจากแหล่งอื่น **รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม** ระดับดี ได้แก่ 1) ผลงานผักหัวยี่มั้ง โมเดล ของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีความเชื่อมั่นในการร่วมมือกันทั้งกลุ่มเกษตรกร ภาครัฐ และภาคเอกชน มีการจัดตั้งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ดำเนินการต่อเนื่องมั่นคงและยังมีกองทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่คนในชุมชนด้วย 2) ผลงานกลุ่มเกษตรกรยางพาราคำม่าง ยกระดับการมีส่วนร่วมอย่างครบวงจร ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ที่สมาชิกเครือข่ายเกษตรกรมีความสามัคคีพร้อมเรียนรู้อยู่เสมอ ซึ่งได้ร่วมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนภาคการศึกษาร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานแปลงใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ **รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทประสิทธิผลเครือข่าย** ระดับดี คือ ผลงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้เกษตรกร ของกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ซึ่งนำกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรเข้ามาขับเคลื่อนเครือข่ายการจัดการศัตรูพืชของกลุ่มเกษตรกรโดยยึดปัญหาของเกษตรกรเป็นศูนย์กลางได้ตรงกับความเป็นจริงยิ่งขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถขยายผลสู่กลุ่มเกษตรกรอื่นอย่างแพร่หลาย **รางวัลเลิศรัฐ รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก่งาน** ระดับดี จำนวน 8 ผลงาน ประกอบด้วย 1) ผลงาน “กาแฟทะเลหอย” กาแฟแก่งาน สร้างงาน สร้างรายได้ คนปลายพระยาจังหวัดกระบี่ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ 2) ผลงานน้ำผึ้งดอกไม้ป่า “สองพนา” แก่งานให้ชุมชนบ้านไทรหนองงิ้วยั่งยืน ของสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ 3) ผลงานแปลงใหญ่ข้าวหนองสะโน โมเดลแก่งานพึ่งตนเอง ของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม 4) ผลงานผิงเหิน เส้นทางแห่งความหวาน ณ บ้านคลองป่อแสน จ.พังงา ของสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา 5) ผลงานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรแปลงใหญ่กาแฟแก่งาน คนรักขมิ้น ของสำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน 6) ผลงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเวียง พลิกน้ำท่วม แก่งาน ด้วยถั่วดินเวียงทอง ของสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร 7) ผลงานโกโก้ระนองร่วมใจแก่งาน รวมพลคนรัก สร้างรายได้หลักให้เกษตรกรไทย ของสำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง และ 8) ผลงานกล้วยหอมทองอุดรธานีเงินล้าน สานน้ำใจของสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ในขณะที่จำนวนอีก 13 ผลงาน มีความโดดเด่นเป็นพิเศษและอยู่ระหว่างรอการพิจารณาเพิ่มเติม เพื่อยกระดับให้ได้รับรางวัลเลิศรัฐ **รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก่งาน** ระดับดีเด่น ประกอบด้วย 1) ผลงานสร้างเงิน สร้างคน วิถีแก่งานแบบคนควนโห๊ะ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล ที่ปลูกพืชหลากหลายป้องกันปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ ตลอดจนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีพอย่างมั่นคงและยั่งยืน 2) ผลงานร่วมใจแก่งานวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษตำบลบ้านใหม่ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี ที่สร้างผลผลิตเกษตรปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการจ้างแรงงานในชุมชน ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดแนวทางการประกอบอาชีพการเกษตร 3) ผลงานผักเป็ดยาน้อยขึ้นห้างสร้างชีวิต สู้วิกฤตความยากจน ของสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ที่ใช้วัสดุหมุนเวียนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้างผลผลิตการเกษตรที่ได้มาตรฐาน 4) ผลงานร่วมใจแก่งานชุมชนภาวะ ผักถอยฟ้าเงินล้าน ของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการปลูกผัก ป้องกันและจัดการปัญหาการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถส่งออกผลผลิตการเกษตรที่ได้มาตรฐาน 5) ผลงานวิสาหกิจชุมชนอำเภอสะบ้าย้อยยกระดับกาแฟโรบัสต้าแก่งานคนชายแดนได้อย่างยั่งยืน ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สามัคคีกันฟื้นฟูการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่แบบผสมผสาน และขยายผลสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 6) ผลงานมะนาวเงินล้านราชบุรี สวนกระแสโควิด-19 ของสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ที่สร้างผลผลิตการเกษตรอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและจ้างงานคนในชุมชน 7) ผลงาน ศตปช. บ้านลิพอนบางกอกร่วมใจแก่งาน หรือศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน บ้านลิพอนบางกอกร่วมใจแก่งาน ของสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ที่ลดรายจ่ายจากการใช้ความรู้วิเคราะห์ดิน ผลิตปุ๋ยใช้เอง และสร้างรายได้จากการผลิตปุ๋ยจำหน่ายแก่ชุมชน 8) ผลงานถั่วเหลืองฝักสด ปลอดภัยเกษตรกร ของสำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ที่ปรับเปลี่ยนพืชปลูกทดแทนนาปรัง ใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จนเป็นต้นแบบแก่เกษตรกรรายอื่น 9) ผลงานแปลงใหญ่ข้าวเดิมนาง รายด้วยเทคโนโลยี 4P + 1 IPM ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ที่เป็นต้นแบบการปลูกข้าวอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมจากการจำหน่ายคาร์บอนเครดิต 10) ผลงานกล้วยหอมทองแก่งาน วิถีคนบึงกาฬ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ ที่ปลูกพืชหลากหลายและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจัดการระบบน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 11) ผลงานชาตรมย์แปลงใหญ่ ทุเรียนภูเขาไฟแก่งาน ของสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ที่พัฒนาสู่การรวมกลุ่มใช้เทคโนโลยีการเกษตรสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชน 12) ผลงานโครงการ “ข้าวอินทรีย์ วิถีเมืองธรรมเกษตร” แก่งานให้ชาวอำเภอเมืองเจริญ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ที่สร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนพัฒนาการผลิตข้าวมาตรฐานสากล สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิต และเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร และ 13) ผลงานการเชื่อมโยงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มฮักน้ำจาง ตำบลบ้านแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง กับการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ที่ดำเนินกิจกรรมครบวงจรการผลิตสินค้าเกษตร แปรรูป การตลาด รวมถึงการท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลงานแห่งความภาคภูมิใจที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ขับเคลื่อนและบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกร รวมถึงประชาชนคนไทยทุกคน

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ภารกิจสำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตร คือส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง มีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด และสามารถพึ่งตนเองได้ โดยการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม และให้บริการด้านการเกษตรต่าง ๆ ทำให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมจำนวนมาก ประกอบกับที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จัดให้มีการประกวดผลงานเพื่อรับรางวัลเลิศรัฐ เป็นรางวัลที่จะมอบให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการเป็นเลิศทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม โดยแบ่งเป็น 3 หมวดหมู่ คือ รางวัลบริการภาครัฐ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และรางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งแต่ละหมวดหมู่จะจำแนกประเภทได้รวมทั้งสิ้น 14 ประเภท โดยจะมีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทำหน้าที่ประกาศรางวัลเลิศรัฐที่มอบให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งขณะนี้ก็มีผลงานของกรมส่งเสริมการเกษตรผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ปี 2566 ในเบื้องต้นที่ระดับดีแล้ว รวมทั้งสิ้น 25 ผลงาน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 มีผลงานของกรมส่งเสริมการเกษตรผ่านเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวคือเพิ่มขึ้นถึง 12 ผลงาน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลงานของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ปี 2566 ในเบื้องต้นที่ระดับดีแล้ว ขณะนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 25 ผลงาน ได้แก่ รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนา การบริการ ระดับดี คือ ผลงานคลินิกพืช ของกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ซึ่งนำเทคโนโลยีเข้ามาสร้างและพัฒนากระบวนการให้บริการตรวจวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืชพร้อมให้คำแนะนำที่ถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญในรูปแบบของคลินิกพืชในพื้นที่ เกิดเป็นแหล่งให้คำปรึกษาที่เชื่อถือได้ แก้ปัญหาเกษตรกรหลงเชื่อข้อมูลเท็จจากแหล่งอื่น รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดี ได้แก่ 1) ผลงานผักห้วยผึ้ง โมเดล ของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีความเชื่อมั่นในการร่วมมือกันทั้งกลุ่มเกษตรกร ภาครัฐ และภาคเอกชน มีการจัดตั้งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ดำเนินการต่อเนื่องมั่นคงและยังมีกองทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่คนในชุมชนด้วย 2) ผลงานกลุ่มเกษตรกรยางพาราคำผิง ยุทธศาสตร์มีส่วนร่วมอย่างครบวงจร ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ที่สมาชิกเครือข่ายเกษตรกรมีความสามัคคีพร้อมเรียนรู้อยู่เสมอ ซึ่งได้ร่วมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนภาคการศึกษา ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานแปลงใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทประสิทธิผลเครือข่าย ระดับดี คือ ผลงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้เกษตรกร ของกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ซึ่งนำกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรเข้ามาขับเคลื่อนเครือข่ายการจัดการศัตรูพืชของกลุ่มเกษตรกรโดยยึดปัญหาของเกษตรกรเป็นศูนย์กลางได้ตรงกับความเป็นจริงยิ่งขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถขยายผลสู่กลุ่มเกษตรกรอื่นอย่างแพร่หลาย รางวัลเลิศรัฐ รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้อัน ระดับดี จำนวน 8 ผลงาน ประกอบด้วย 1) ผลงาน “กาแฟทะเลหอย” กาแฟแก๊จัน สร้างงาน สร้างรายได้ คนปลายพระยาจังหวัดกระบี่ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ 2) ผลงานน้ำผึ้งดอกไม้ป่า “สองพนา” แก๊จันให้ชุมชนบ้านโหนดหนองอ่างยั้งยืน ของสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ 3) ผลงานแปลงใหญ่ข้าวหนองสะโน โมเดลแก๊จันพึ่งตนเอง ของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม 4) ผลงานฝิ่งเหิน เส้นทางแห่งความหวาน ณ บ้านคลองบ่อแสน จ.พังงา ของสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา 5) ผลงานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรแปลงใหญ่กาแฟแก๊จัน คนรักขมิ้น ของสำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน 6) ผลงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเวียง พลิกน่าน้ำท่วม แก๊จัน ด้วยถั่วดินเวียงทอง ของสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร 7) ผลงานโกโก้ระนองร่วมใจแก๊จัน รวมพลคนรัก สร้างรายได้หลักให้เกษตรกรไทย ของสำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง และ 8) ผลงานกล้วยหอมทองอุดรธานีเงินล้าน สานน้ำใจของสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ในขณะที่จำนวนอีก 13 ผลงาน มีความโดดเด่นเป็นพิเศษและอยู่ระหว่างรอการพิจารณาเพิ่มเติม เพื่อยกระดับให้ได้รับรางวัลเลิศรัฐ รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้อัน ระดับดีเด่น ประกอบด้วย 1) ผลงานสร้างเงิน สร้างคน วิถีแก๊จันแบบคนควนโต๊ะ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล ที่ปลูกพืชหลากหลายป้องกันปัญหาาราคาผลผลิตตกต่ำ ตลอดจนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีพอย่างมั่นคงและยั่งยืน 2) ผลงานร่วมใจแก๊จันวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษตำบลบ้านใหม่ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ที่สร้างผลผลิตเกษตรปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการจ้างแรงงานในชุมชน ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดแนวทางการประกอบอาชีพการเกษตร 3) ผลงานผักเป็ดน้อยขึ้นห้างสร้างชีวิต สู้วิกฤตความยากจน ของสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ที่ใช้วัสดุหมุนเวียนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้างผลผลิตการเกษตรที่ได้มาตรฐาน 4) ผลงานร่วมใจแก๊จันชุมชนภาวะ ผักลอยฟ้าเงินล้าน ของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการปลูกผัก ป้องกันและจัดการปัญหาการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถส่งออกผลผลิตการเกษตรที่ได้มาตรฐาน 5) ผลงานวิสาหกิจชุมชนอำเภอสะบ้าย้อยยกระดับกาแฟโรบัสต้าแก๊จันคนชายแดนได้อย่างยั่งยืน ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สามัคคีกันฟื้นฟูการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่แบบผสมผสาน และขยายผลสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 6) ผลงานมะนาวเงินล้านราชบุรี สวนกระแสโควิด-19 ของสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ที่สร้างผลผลิตการเกษตรอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและจ้างงานคนในชุมชน 7) ผลงาน ศตปช. บ้านลิพอนบางกอกร่วมใจแก๊จัน หรือศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน บ้านลิพอนบางกอกร่วมใจแก๊จัน ของสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ที่ลดรายจ่ายจากการใช้ความรู้วิเคราะห์ดิน ผลิตปุ๋ยใช้เอง และสร้างรายได้จากการผลิตปุ๋ยจำหน่ายแก่ชุมชน 8) ผลงานถั่วเหลืองฝักสด ปลอดภัยเกษตรกร ของสำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ที่ปรับเปลี่ยนพืชปลูกทดแทนนาปรัง ใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จนเป็นต้นแบบแก่เกษตรกรรายอื่น 9) ผลงานแปลงใหญ่ข้าวเดิมบาง รวยด้วยเทคโนโลยี 4p + 1 IPM ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ที่เป็นต้นแบบการปลูกข้าวอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมจากการจำหน่ายคาร์บอนเครดิต 10) ผลงานกล้วยหอมทองแก๊จัน วิถีคนบึงกาฬ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ ที่ปลูกพืชหลากหลายและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจัดการระบบน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 11) ผลงานชาตมรย์แปลงใหญ่ ทุเรียนภูเขาไฟแก๊จัน ของสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ที่พัฒนาสู่การรวมกลุ่มใช้เทคโนโลยีการเกษตรสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชน 12) ผลงานโครงการ “ข้าวอินทรีย์ วิถีเมืองธรรมเกษตร” แก๊จันให้ชาวนาอำนาจเจริญ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ที่สร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนพัฒนาการผลิตข้าวมาตรฐานสากล สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร และ 13) ผลงานการเชื่อมโยงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มฮักน้ำจาง ตำบลบ้านกัว อำเภอมะนัง จังหวัดลำปาง กับการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ที่ดำเนินกิจกรรมครบวงจรการผลิตสินค้าเกษตร แปรรูป การตลาด รวมถึงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลงานแห่งความภาคภูมิใจที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ขับเคลื่อนและบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกร รวมถึงประชาชนคนไทยทุกคน

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ภารกิจสำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตร คือส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง มีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด และสามารถพึ่งตนเองได้ โดยการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม และให้บริการด้านการเกษตรต่าง ๆ ทำให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมจำนวนมาก ประกอบกับที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จัดให้มีการประกวดผลงานเพื่อรับรางวัลเลิศรัฐ เป็นรางวัลที่จะมอบให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการเป็นเลิศทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม โดยแบ่งเป็น 3 หมวดหมู่ คือ รางวัลบริการภาครัฐ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และรางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งแต่ละหมวดหมู่จะจำแนกประเภทได้รวมทั้งสิ้น 14 ประเภท โดยจะมีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทำหน้าที่ประกาศรางวัลเลิศรัฐที่มอบให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งขณะนี้มีผลงานของกรมส่งเสริมการเกษตรผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ปี 2566 ในเบื้องต้นที่ระดับดีแล้ว รวมทั้งสิ้น 25 ผลงาน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 มีผลงานของกรมส่งเสริมการเกษตรผ่านเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวคือเพิ่มขึ้นถึง 12 ผลงาน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลงานของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ปี 2566 ในเบื้องต้นที่ระดับดีแล้ว ขณะนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 25 ผลงาน ได้แก่ รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนา การบริการ ระดับดี คือ ผลงานคลินิกพืช ของกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ซึ่งนำเทคโนโลยีเข้ามาสร้างและพัฒนาระบบให้บริการตรวจวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืชพร้อมให้คำแนะนำที่ถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญในรูปแบบของคลินิกพืชในพื้นที่ เกิดเป็นแหล่งให้คำปรึกษาที่เชื่อถือได้ แก้ปัญหาเกษตรกรหลงเชื่อข้อมูลเท็จจากแหล่งอื่น รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดี ได้แก่ 1) ผลงานผักหัวยี่งอ โมเดล ของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีความเชื่อมั่นในการร่วมมือกันทั้งกลุ่มเกษตรกร ภาครัฐ และภาคเอกชน มีการจัดตั้งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ดำเนินการต่อเนื่องมั่นคงและยังมีกองทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่คนในชุมชนด้วย 2) ผลงานกลุ่มเกษตรกรยางพาราเคอเมอ ยกระดับการมีส่วนร่วมอย่างครบวงจร ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ที่สมาชิกเครือข่ายเกษตรกรมีความสามัคคีพร้อมเรียนรู้อยู่เสมอ ซึ่งได้ร่วมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนภาคการศึกษาร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานแปลงใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทประสิทธิผลเครือข่าย ระดับดี คือ ผลงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้เกษตรกร ของกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ซึ่งนำกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรเข้ามาขับเคลื่อนเครือข่ายการจัดการศัตรูพืชของกลุ่มเกษตรกรโดยยึดปัญหาของเกษตรกรเป็นศูนย์กลางได้ตรงกับความเป็นจริงยิ่งขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถขยายผลสู่กลุ่มเกษตรกรอย่างแพร่หลาย รางวัลเลิศรัฐ รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก่กัน ระดับดี จำนวน 8 ผลงาน ประกอบด้วย 1) ผลงาน “กาแพทะเลหอย” กาแพแก่ใจ สร้างงาน สร้างรายได้ คนปลายพระยาจังหวัดกระบี่ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ 2) ผลงานน้ำผึ้งดอกไม้ป่า “สองพนา” แก่ใจให้ชุมชนบ้านไหนหน้อย่างยั่งยืน ของสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ 3) ผลงานแปลงใหญ่ข้าวหนองสะโน โมเดลแก่ใจพึ่งตนเอง ของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม 4) ผลงานผิงเหิน เส้นทางแห่งความหวาน ณ บ้านคลองป่อแสน จ.พังงา ของสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา 5) ผลงานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรแปลงใหญ่กาแพแก่ใจ คนรักข่า ของสำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน 6) ผลงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเวียง พลิกน่าน้ำท่วม แก่ใจ ด้วยถั่วดินเวียงทอง ของสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร 7) ผลงานโกโก้ระนองร่วมใจแก่ใจ รวมพลคนรัก สร้างรายได้หลักให้เกษตรกรไทย ของสำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง และ 8) ผลงานกล้วยหอมทองอุดรธานีเงินล้าน สานน้ำใจของสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ในขณะที่จำนวนอีก 13 ผลงาน มีความโดดเด่นเป็นพิเศษและอยู่ระหว่างรอการพิจารณาเพิ่มเติม เพื่อยกระดับให้ได้รับรางวัลเลิศรัฐ รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก่ใจ ระดับดีเด่น ประกอบด้วย 1) ผลงานสร้างเงิน สร้างคน วิถีแก่ใจแบบคนควนไต่หะ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล ที่ปลูกพืชหลากหลายป้องกันปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ ตลอดจนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีพอย่างมั่นคงและยั่งยืน 2) ผลงานร่วมใจแก่ใจวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษตำบลบ้านใหม่ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดนันทบุรี ที่สร้างผลผลิตเกษตรปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการจ้างแรงงานในชุมชน ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดแนวทางการประกอบอาชีพการเกษตร 3) ผลงานผักเป็ดยาน้อยขึ้นห้างสร้างชีวิต สู้วิกฤตความยากจน ของสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ที่ใช้วัสดุหมุนเวียนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้างผลผลิตการเกษตรที่ได้มาตรฐาน 4) ผลงานร่วมใจแก่ใจชุมชนเกาะ ผักปลอดฟ้าเงินล้าน ของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการปลูกผัก ป้องกันและจัดการปัญหาการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถส่งออกผลผลิตการเกษตรที่ได้มาตรฐาน 5) ผลงานวิสาหกิจชุมชนอำเภอสะบ้าย้อยยกระดับกาแพโรบัสต้าแก่ใจคนชายแดนได้อย่างยั่งยืน ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สามัคคีกันฟื้นฟูการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่แบบผสมผสาน และขยายผลสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 6) ผลงานมะนาวเงินล้านราชบุรี สวนกระแสโควิด-19 ของสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ที่สร้างผลผลิตการเกษตรอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและจ้างงานคนในชุมชน 7) ผลงาน ศตปช. บ้านลิพอนบางกอกร่วมใจแก่ใจ หรือศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน บ้านลิพอนบางกอกร่วมใจแก่ใจ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ที่ลดรายจ่ายจากการใช้ความรู้วิเคราะห์ดิน ผลิตปุ๋ยใช้เอง และสร้างรายได้จากการผลิตปุ๋ยจำหน่ายแก่ชุมชน 8) ผลงานถั่วเหลืองฝักสด ปลอดภัยเกษตรกร ของสำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ที่ปรับเปลี่ยนพืชปลูกทดแทนนาปรัง ใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จนเป็นต้นแบบแก่เกษตรกรรายอื่น 9) ผลงานแปลงใหญ่ข้าวเดิมนาง รวยด้วยเทคโนโลยี 4p + 1 IPM ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ที่เป็นต้นแบบการปลูกข้าวอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมจากการจำหน่ายคาร์บอนเครดิต 10) ผลงานกล้วยหอมทองแก่ใจ วิถีคนบึงกาฬ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ ที่ปลูกพืชหลากหลายและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจัดการระบบน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 11) ผลงานชาตรมย์แปลงใหญ่ ทุเรียนภูเขาไฟแก่ใจ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ที่พัฒนาสู่การรวมกลุ่มใช้เทคโนโลยีการเกษตรสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชน 12) ผลงานโครงการ “ข้าวอินทรีย์วิถีเมืองธรรมเกษตร” แก่ใจให้ชาวนาอำนาจเจริญ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ที่สร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนพัฒนาการผลิตข้าวมาตรฐานสากล สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิต และเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร และ 13) ผลงานการเชื่อมโยงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มฮักน้ำจาง ตำบลบ้านกิว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง กับการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ที่ดำเนินกิจกรรมครบวงจรการผลิตสินค้าเกษตร แปรรูป การตลาด รวมถึงการท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลงานแห่งความภาคภูมิใจที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ขับเคลื่อนและบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกร รวมถึงประชาชนคนไทยทุกคน

← **กรมส่งเสริมการเกษตร ปลื้ม 25... - เกษตรก้าวไกลไปด้วยกัน | Facebook**



เกษตรก้าวไกลไปด้วยกัน

12 มิถุนายน เวลา 10:04 น. · 🌐

🔔 ติดตาม



กรมส่งเสริมการเกษตร ปลื้ม 25 ผลงานส่งเสริมเกษตรกร ผ่านเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ ปี 2566

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ภารกิจสำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตร คือส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง มีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด และสามารถพึ่งตนเองได้ โดยการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม และให้บริการด้านการเกษตรต่าง ๆ ทำให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมจำนวนมาก ประกอบกับที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จัดให้มีการประกวดผลงานเพื่อรับรางวัลเลิศรัฐ เป็นรางวัลที่จะมอบให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการเป็นเลิศทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม โดยแบ่งเป็น 3 หมวดหมู่ คือ รางวัลบริการภาครัฐ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และรางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งแต่ละหมวดหมู่จะจำแนกประเภทได้รวมทั้งสิ้น 14 ประเภท โดยจะมีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทำหน้าที่ประกาศรางวัลเลิศรัฐที่มอบให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ อย่งต่อเนื่องทุกปี

ซึ่งขณะนี้มีผลงานของกรมส่งเสริมการเกษตรผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ปี 2566 ในเบื้องต้นที่ระดับดีแล้ว รวมทั้งสิ้น 25 ผลงาน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 มีผลงานของกรมส่งเสริมการเกษตรผ่านเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว คือเพิ่มขึ้นถึง 12 ผลงาน

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลงานของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ปี 2566 ในเบื้องต้นที่ระดับดีแล้ว ขณะนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 25 ผลงาน ได้แก่ รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี คือ ผลงานคลินิกพืช ของกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ซึ่งนำเทคโนโลยีเข้ามาสร้างและพัฒนาระบบให้บริการตรวจวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืชพร้อมให้คำแนะนำที่ถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญในรูปแบบของคลินิกพืชในพื้นที่ เกิดเป็นแหล่งให้คำปรึกษาที่เชื่อถือได้ แก้ไขปัญหาเกษตรกรหลงเชื่อข้อมูลเท็จจากแหล่งอื่น

รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดี ได้แก่

- 1) ผลงานผักห้วยผึ้ง โมเดล ของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีความเชื่อมั่นในการร่วมมือกันทั้งกลุ่มเกษตรกร ภาครัฐ และภาคเอกชน มีการจัดตั้งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ดำเนินการต่อเนื่องมั่นคงและยังมีกองทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่คนในชุมชนด้วย
- 2) ผลงานกลุ่มเกษตรกรยางพาราตำบอง ยกระดับการมีส่วนร่วมอย่างครบวงจร ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ที่สมาชิกเครือข่ายเกษตรกรมีความสามัคคีพร้อมเรียนรู้อยู่เสมอ ซึ่งได้ร่วมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนภาคการศึกษาวิจัยร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานแปลงใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทประสิทธิผลเครือข่าย ระดับดี คือ ผลงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้เกษตรกร ของกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ซึ่งนำกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรเข้ามาขับเคลื่อนเครือข่ายการจัดการศัตรูพืชของกลุ่มเกษตรกรโดยยึดปัญหาของเกษตรกรเป็นศูนย์กลางได้ตรงกับความเป็นจริงยิ่งขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถขยายผลสู่กลุ่มเกษตรกรอื่นอย่างแพร่หลาย รางวัลเลิศรัฐ รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแค้น ระดับดี จำนวน 8 ผลงาน ประกอบด้วย

- 1) ผลงาน “กาแฟทะเลหอย” กาแฟแค้น สร้างงาน สร้างรายได้ คนปลายพระยาจังหวัดกระบี่ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่
- 2) ผลงานน้ำผึ้งดอกไม้ป่า “สองพนา” แค้นให้ชุมชนบ้านไหนหนึ่งอย่างยั่งยืน ของสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่
- 3) ผลงานแปลงใหญ่ข้าวหนองสะโน โมเดลแค้นพึ่งตนเอง ของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
- 4) ผลงานตั้งหน้า เส้นทางแห่งความหวาน ณ บ้านคลองบ่อแสน จ.พังงา ของสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
- 5) ผลงานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรแปลงใหญ่กาแฟแค้น คนรักษ์ป่า ของสำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
- 6) ผลงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเวียง พลิกน่าน้ำท่วม แค้น ด้วยถั่วดินเรียงทอง ของสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
- 7) ผลงานโกโก้ระนองร่วมใจแค้น รวมพลคนรัก สร้างรายได้ให้เกษตรกรไทย ของสำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง
- 8) ผลงานกล้วยหอมทองอุดรธานีเงินล้าน สานน้ำโขง ของสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

ในขณะที่จำนวนอีก 13 ผลงาน มีความโดดเด่นเป็นพิเศษและอยู่ระหว่างรอการพิจารณาเพิ่มเติม เพื่อยกระดับให้ได้รับรางวัลเลิศรัฐ

กรมส่งเสริมการเกษตร ปลั่ง 25 ผลงานส่งเสริมเกษตรกรผ่านเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ ปี 2566

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การกิจสำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตร คือส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง มีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด และสามารถพึ่งตนเองได้ โดยการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม และให้บริการด้านการเกษตรต่าง ๆ ทำให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมจำนวนมาก ประกอบกับที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จัดให้มีการประกวดผลงานเพื่อรับรางวัลเลิศรัฐ เป็นรางวัลที่จะมอบให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการเป็นเลิศทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม โดยแบ่งเป็น 3 หมวดหมู่ คือ รางวัลบริการภาครัฐ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และรางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งแต่ละหมวดหมู่จะจำแนกประเภทได้รวมทั้งสิ้น 14 ประเภท โดยจะมีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทำหน้าที่ประกาศรางวัลเลิศรัฐที่มอบให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งขณะนี้มีผลงานของกรมส่งเสริมการเกษตรผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ปี 2566 ในเบื้องต้นที่ระดับดีแล้ว รวมทั้งสิ้น 25 ผลงาน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 มีผลงานของกรมส่งเสริมการเกษตรผ่านเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวคือเพิ่มขึ้นถึง 12 ผลงาน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลงานของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ปี 2566 ในเบื้องต้นที่ระดับดีแล้ว ขณะนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 25 ผลงาน ได้แก่ รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนา การบริการ ระดับดี คือ ผลงานคลินิกพืช ของกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ซึ่งนำเทคโนโลยีเข้ามาสร้างและพัฒนาระบบให้บริการตรวจวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืชพร้อมให้คำแนะนำที่ถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญในรูปแบบของคลินิกพืชในพื้นที่ เกิดเป็นแหล่งให้คำปรึกษาที่เชื่อถือได้ แก้ปัญหาเกษตรกรหลงเชื่อข้อมูลเท็จจากแหล่งอื่น รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดี ได้แก่ 1) ผลงานผักหัวยี่สิบ โมเดล ของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีความเชื่อมั่นในการร่วมมือกันทั้งกลุ่มเกษตรกร ภาครัฐ และภาคเอกชน มีการจัดตั้งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ดำเนินการต่อเนื่องมั่นคงและยังมีกองทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่คนในชุมชนด้วย 2) ผลงานกลุ่มเกษตรกรยางพาราเคมผอง ยกระดับการมีส่วนร่วมอย่างครบวงจร ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ที่สมาชิกเครือข่ายเกษตรกรมีความสามัคคีพร้อมเรียนรู้อยู่เสมอ ซึ่งได้ร่วมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนภาคการศึกษาร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานแปลงใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทประสิทธิผลเครือข่าย ระดับดี คือ ผลงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้เกษตรกร ของกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ซึ่งนำกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรเข้ามาขับเคลื่อนเครือข่ายการจัดการศัตรูพืชของกลุ่มเกษตรกรโดยยึดปัญหาของเกษตรกรเป็นศูนย์กลางได้ตรงกับความเป็นจริงยิ่งขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถขยายผลสู่กลุ่มเกษตรกรอื่นอย่างแพร่หลาย รางวัลเลิศรัฐ รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก่งจัน ระดับดี จำนวน 8 ผลงาน ประกอบด้วย 1) ผลงาน “กาแพทะเลหอย” กาแพแก่งจัน สร้างงาน สร้างรายได้ คนปลายพระยาจังหวัดกระบี่ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ 2) ผลงานน้ำผึ้งดอกไม้ป่า “สองพนา” แก่งจันให้ชุมชนบ้านไหนหนึ่งอย่างยั่งยืน ของสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ 3) ผลงานแปลงใหญ่ข้าวหนองสะโน โมเดลแก่งจันพึ่งตนเอง ของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม 4) ผลงานผิงเนา เส้นทางแห่งความหวาน ณ บ้านคลองป่อแสน จ.พังงา ของสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา 5) ผลงานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรแปลงใหญ่กาแพแก่งจัน คนรักข่า ของสำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน 6) ผลงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเวียง พลิกหน้าทิวแม่แก่ง ด้วยถั่วดินเวียงทอง ของสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร 7) ผลงานโกโก้ระนองร่วมใจแก่งจัน รวมพลคนรัก สร้างรายได้หลักให้เกษตรกรไทย ของสำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง และ 8) ผลงานกล้วยหอมทองอุดรธานีเงินล้าน สานน้ำใจของสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ในขณะที่จำนวนอีก 13 ผลงาน มีความโดดเด่นเป็นพิเศษและอยู่ระหว่างรอการพิจารณาเพิ่มเติม เพื่อยกระดับให้ได้รับรางวัลเลิศรัฐ รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก่งจัน ระดับดีเด่น ประกอบด้วย 1) ผลงานสร้างเงิน สร้างคน วิถีแก่งจันแบบคนควนวิเศษ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล ที่ปลูกพืชหลากหลายป้องกันปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ ตลอดจนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีพอย่างมั่นคงและยั่งยืน 2) ผลงานร่วมใจแก่งจัน วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษตำบลบ้านใหม่ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดน่านบุรี ที่สร้างผลผลิตเกษตรปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการจ้างแรงงานในชุมชน ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดแนวทางการประกอบอาชีพการเกษตร 3) ผลงานผักเป็ดยาน้อยขึ้นห้างสร้างชีวิต สู้วิกฤตความยากจน ของสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ที่ใช้วัสดุหมุนเวียนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้างผลผลิตการเกษตรที่ได้มาตรฐาน 4) ผลงานร่วมใจแก่งจันชุมชนเกาะ ผักปลอดฟ้าเงินล้าน ของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการปลูกผัก ป้องกันและจัดการปัญหาการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถส่งออกผลผลิตการเกษตรที่ได้มาตรฐาน 5) ผลงานวิสาหกิจชุมชนอำเภอสะบ้าย้อยยกระดับกาแพโรบัสต้าแก่งจันคนชายแดนได้อย่างยั่งยืน ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สามัคคีกันฟื้นฟูการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่แบบผสมผสาน และขยายผลสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 6) ผลงานมะนาวเงินล้านราชบุรี สวนกระแสโควิด-19 ของสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ที่สร้างผลผลิตการเกษตรอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและจ้างงานคนในชุมชน 7) ผลงาน ศตปช. บ้านลิพอนบางกอกร่วมใจแก่งจัน หรือศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน บ้านลิพอนบางกอกร่วมใจแก่งจัน ของสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ที่ลดรายจ่ายจากการใช้ความรู้วิเคราะห์ดิน ผลิตปุ๋ยใช้เอง และสร้างรายได้จากการผลิตปุ๋ยจำหน่ายแก่ชุมชน 8) ผลงานถั่วเหลืองฝักสด ปลอดภัยเกษตรกร ของสำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ที่ปรับเปลี่ยนพืชปลูกทดแทนนาปรัง ใช้เทคโนโลยีเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จนเป็นต้นแบบแก่เกษตรกรรายอื่น 9) ผลงานแปลงใหญ่ข้าวเดิมบาง รวยด้วยเทคโนโลยี 4p + 1 IPM ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ที่เป็นต้นแบบการปลูกข้าวอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมจากการจำหน่ายคาร์บอนเครดิต 10) ผลงานกล้วยหอมทองแก่งจัน วิถีคนบึงกาฬ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ ที่ปลูกพืชหลากหลายและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจัดการระบบน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 11) ผลงานชาตรมย์แปลงใหญ่ ทุเรียนภูเขาไฟแก่งจัน ของสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ที่พัฒนาสู่การรวมกลุ่มใช้เทคโนโลยีการเกษตรสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชน 12) ผลงานโครงการ “ข้าวอินทรีย์ วิถีเมืองธรรมเกษตร” แก่งจันให้ชาวนาอำนาจเจริญ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ที่สร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนพัฒนาการผลิตข้าวมาตรฐานสากล สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิต และเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร และ 13) ผลงานการเชื่อมโยงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอีกร้าจาง ตำบลบ้านกิว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง กับการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ที่ดำเนินกิจกรรมครบวงจรการผลิตสินค้าเกษตร แปรรูป การตลาด รวมถึงการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลงานแห่งความภาคภูมิใจที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ขับเคลื่อนและบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกร รวมถึงประชาชนคนไทยทุกคน



เกษตรกรก้าวหน้า

12 มิถุนายน เวลา 11:54 น. · 🌐

🔔 ติดตาม



#รางวัลเลิศรัฐ เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการเป็นเลิศทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมโดยจะมีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทำหน้าที่ประกาศรางวัลเลิศรัฐที่มอบให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องทุกปี

🏆 ขณะนี้มีผลงานของกรมส่งเสริมการเกษตรผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ปี 2566 ในเบื้องต้นที่ระดับดีแล้ว รวมทั้งสิ้น 25 ผลงาน เปรียบเทียบกับปี 2565 มีผลงานของกรมส่งเสริมการเกษตรผ่านเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว คือเพิ่มขึ้นถึง 12 ผลงาน

🟢 คุณเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลงานของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ปี 2566 ในเบื้องต้นที่ระดับดีแล้ว ขณะนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 25 ผลงาน ได้แก่

รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี คือ ผลงานคลินิกพืช ของกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ซึ่งนำเทคโนโลยีเข้ามาสร้างและพัฒนาระบบให้บริการตรวจวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืชพร้อมให้คำแนะนำที่ถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญในรูปแบบของคลินิกพืชในพื้นที่ เกิดเป็นแหล่งให้คำปรึกษาที่เชื่อถือได้ แก้ปัญหาเกษตรกรหลงเชื่อข้อมูลเท็จจากแหล่งอื่น

รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดี ได้แก่ 1) ผลงานผักห้วยผึ้ง โมเดล ของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีความเชื่อมั่นในการร่วมมือกันทั้งกลุ่มเกษตรกร ภาครัฐ และภาคเอกชนและ 2) ผลงานกลุ่มเกษตรกรยางพารา ต่ามง ยกระดับการมีส่วนร่วมอย่างครบวงจร ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ที่สมาชิกเครือข่ายเกษตรกรมีความสามัคคีพร้อมเรียนรู้อยู่เสมอ ซึ่งได้ร่วมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนภาคการศึกษาร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานแปลงใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทประสิทธิผลเครือข่าย ระดับดี คือ ผลงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้เกษตรกร ของกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ซึ่งนำกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรเข้ามาขับเคลื่อนเครือข่ายการจัดการศัตรูพืชของกลุ่มเกษตรกรโดยยึดปัญหาของเกษตรกรเป็นศูนย์กลางได้ตรงกับความเป็นจริงยิ่งขึ้น

🟢🟢 รางวัลเลิศรัฐ รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแค้น ระดับดี จำนวน 8 ผลงาน ประกอบด้วย 1) ผลงาน “กาแฟทะเลน้อย” กาแฟแก่จน สร้างงาน สร้างรายได้ คนปลายพระยาจังหวัดกระบี่ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ 2) ผลงานน้ำผึ้งดอกไม้ป่า “สองพนา” แก่จนให้ชุมชนบ้านไหนหนึ่งอย่างยั่งยืน ของสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่

3) ผลงานแปลงใหญ่ข้าวหนองสะโน โมเดลแก่จนพึ่งตนเอง ของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม 4) ผลงานสิ่งหนา เส้นทางแห่งความหวาน ณ บ้านคลองบ่อแสน จ.พังงา ของสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา 5) ผลงานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรแปลงใหญ่กาแฟแก่จน คนรักษ์ป่า ของสำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

6) ผลงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเวียง พลิกน่าน้ำท่วม แก่จน ด้วยถั่วดินเวียงทอง ของสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร 7) ผลงานโกโก้ระนองร่วมใจแก่จน รวมพลคนรัก สร้างรายได้หลักให้เกษตรกรไทย ของสำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง และ 🍌 ผลงานกล้วยหอมทองอุดรธานีเงินล้าน สานน้ำโขง ของสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

🟢🟡🟢 ในขณะที่ยังมีอีก 13 ผลงาน มีความโดดเด่นเป็นพิเศษและอยู่ระหว่างรอการพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อยกระดับให้ได้รับรางวัลเลิศรัฐ รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแค้น ระดับดีเด่น ได้แก่ 1) ผลงานสร้างเงิน สร้างคน วิถีแก่จนแบบคนคนโน้ทะ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล 2) ผลงานร่วมใจแก่จนวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษตำบลบ้านใหม่ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดนันทบุรี

3) ผลงานผักเบ็ญน้อยขึ้นห้างสร้างชีวิต สุวิฤตความยากจน ของสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น 4) ผลงานร่วมใจแก่จนชุมชนภาวะ ผักลอยฟ้าเงินล้านของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 5) ผลงานวิสาหกิจชุมชนอำเภอสะบ้าย้อยยกระดับกาแฟโรบัสต้าแก่จนคนชายแดนได้อย่างยั่งยืน ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาและศูนย์ อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

6) ผลงานมะนาวเงินล้านราชบุรี สวนกระแสนโควิด-19 ของสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ที่ 7) ผลงาน ตดปช. บ้านลิพอนบางกอกร่วมใจแก่จน หรือศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน บ้านลิพอนบางกอกร่วมใจแก่จน ของสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต 🍌 ผลงานถั่วเหลืองฝักสด ปลอดภัยเกษตรกร ของสำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี 9) ผลงานแปลงใหญ่ข้าวเดิมบาง รวยด้วยเทคโนโลยี 4ป + 1 IPM ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี

10) ผลงานกล้วยหอมทองแก่จน วิถีคนบึงกาฬ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ 11) ผลงานชาदारมย์แปลงใหญ่ ทุเรียนภูเขาไฟแก่จน ของสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 12) ผลงานโครงการ “ข้าวอินทรีย์ วิถีเมืองธรรมเกษตร” แก่จนให้ชาวนาอำนาจเจริญ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ 13) ผลงานการเชื่อมโยงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มฮักน้ำจาง ตำบลบ้านกิว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง กับการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง

📌 ที่มา : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมการเกษตร

#เกษตรกรก้าวหน้า #แวดวงเกษตร #รางวัลเลิศรัฐ #กรมส่งเสริมการเกษตร #คลินิกพืช



เลิศจากฟาร์ม
12 มิถุนายน เวลา 11:34 น. · 🌐

🔔 ติดตาม ...

กรมส่งเสริมการเกษตร ปลื้ม 25 ผลงานส่งเสริมเกษตรกร ผ่านเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ ปี 2566

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ภารกิจสำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตร คือส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง มีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด และสามารถพึ่งตนเองได้

โดยการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม และให้บริการด้านการเกษตรต่าง ๆ ทำให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมจำนวนมาก ประกอบกับที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จัดให้มีการประกวดผลงานเพื่อรับรางวัลเลิศรัฐ เป็นรางวัลที่จะมอบให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานเป็นเลิศทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม โดยแบ่งเป็น 3 หมวดหมู่ คือ รางวัลบริการภาครัฐ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และรางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

แต่ละหมวดหมู่จะจำแนกประเภทได้รวมทั้งสิ้น 14 ประเภท โดยจะมีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทำหน้าที่ประกาศรางวัลเลิศรัฐที่มอบให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งขณะนี้ผลงานของกรมส่งเสริมการเกษตรผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ปี 2566 ในเบื้องต้นที่ระดับดีแล้ว รวมทั้งสิ้น 25 ผลงาน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 มีผลงานของกรมส่งเสริมการเกษตรผ่านเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว คือเพิ่มขึ้นถึง 12 ผลงาน

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลงานของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ปี 2566 ในเบื้องต้นที่ระดับดีแล้ว ขณะนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 25 ผลงาน ได้แก่

รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนา การบริการ ระดับดี คือ ผลงานคลินิกพืช ของกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ซึ่งนำเทคโนโลยีเข้ามาสร้างและพัฒนาระบบให้บริการตรวจวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืชพร้อมให้คำแนะนำที่ถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญในรูปแบบของคลินิกพืชในพื้นที่ เกิดเป็นแหล่งให้คำปรึกษาที่เชื่อถือได้ แก้ไขปัญหาเกษตรกรหลงเชื่อข้อมูลเท็จจากแหล่งอื่น

รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดี ได้แก่

1) ผลงานผักห้วยผึ้ง โมเดล ของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีความเชื่อมั่นในการร่วมมือกันทั้งกลุ่มเกษตรกร ภาครัฐ และภาคเอกชน มีการจัดตั้งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ดำเนินการค่อเนื่องมั่นคงและยังมีกองทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่คนในชุมชนด้วย

2) ผลงานกลุ่มเกษตรกรยางพาราตำพง ยุกระดับการมีส่วนร่วมอย่างครบวงจร ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ที่สมาชิกเครือข่ายเกษตรกรมีความสามัคคีพร้อมเรียนรู้อยู่เสมอ ซึ่งได้ร่วมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนภาคการศึกษาวิจัยขับเคลื่อนการดำเนินงานแปลงใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทประสิทธิผลเครือข่าย ระดับดี คือ ผลงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้เกษตรกร ของกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ซึ่งนำกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรเข้ามาขับเคลื่อนเครือข่ายการจัดการศัตรูพืชของกลุ่มเกษตรกรโดยยึดปัญหาของเกษตรกรเป็นศูนย์กลางได้ตรงกับความเป็นจริงยิ่งขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถขยายผลสู่กลุ่มเกษตรกรอื่นอย่างแพร่หลาย

รางวัลเลิศรัฐ รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก่งจัน ระดับดี จำนวน 8 ผลงาน ประกอบด้วย

1) ผลงาน "กานพทะเลหอย" กานพแก่งจัน สร้างงาน สร้างรายได้ คนปลายพระยาจังหวัดกระบี่ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่

2) ผลงานน้ำคังดอกไม้ป่า "สองพันนา" แก่งจันให้ชุมชนบ้านไพนหนองย่างยั่งยืน ของสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่

3) ผลงานแปลงใหญ่ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ โมเดลแก่งจันของตนเอง ของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม

4) ผลงานคั้งเหนา เส้นทางแห่งความหวาน ณ บ้านคลองบ่อแสน จ.พังงา ของสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา

5) ผลงานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรแปลงใหญ่กานพแก่งจัน นครักษ์ป่า ของสำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

6) ผลงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเวียง พลิกน่าน้ำท่วม แก่งจัน ด้วยกวดินเวียงทอง ของสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร

7) ผลงานโกโก้ระนองรวมใจแก่งจัน รวมพลคนรัก สร้างรายได้ให้เกษตรกรไทย ของสำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง

8) ผลงานกล้วยหอมทองอุดรธานีเงินล้าน สาหร่ายโขง ของสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

ในขณะที่จำนวนอีก 13 ผลงาน มีความโดดเด่นเป็นพิเศษและอยู่ระหว่างรอการพิจารณาเพิ่มเติม เพื่อยกระดับให้ได้รับรางวัลเลิศรัฐ รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก่งจัน ระดับดีเด่น ประกอบด้วย

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การกิจสำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตร คือส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง มีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด และสามารถพึ่งตนเองได้ โดยการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม และให้บริการด้านการเกษตรต่าง ๆ ทำให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมจำนวนมาก ประกอบกับที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จัดให้มีการประกวดผลงานเพื่อรับรางวัลเลิศรัฐ เป็นรางวัลที่จะมอบให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการเป็นเลิศทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม โดยแบ่งเป็น 3 หมวดหมู่ คือ รางวัลบริการภาครัฐ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และรางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งแต่ละหมวดหมู่จะจำแนกประเภทได้รวมทั้งสิ้น 14 ประเภท โดยจะมีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทำหน้าที่ประกาศรางวัลเลิศรัฐที่มอบให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งขณะนี้ก็มีผลงานของกรมส่งเสริมการเกษตรผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ปี 2566 ในเบื้องต้นที่ระดับดีแล้ว รวมทั้งสิ้น 25 ผลงาน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 มีผลงานของกรมส่งเสริมการเกษตรผ่านเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวคือเพิ่มขึ้นถึง 12 ผลงาน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลงานของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ปี 2566 ในเบื้องต้นที่ระดับดีแล้ว ขณะนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 25 ผลงาน ได้แก่ **รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนา การบริการ** ระดับดี คือ ผลงานคลินิกพืช ของกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ซึ่งนำเทคโนโลยีเข้ามาสร้างและพัฒนากระบวนการให้บริการตรวจวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืชพร้อมให้คำแนะนำที่ถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญในรูปแบบของคลินิกพืชในพื้นที่ เกิดเป็นแหล่งให้คำปรึกษาที่เชื่อถือได้ แก้ปัญหาเกษตรกรหลงเชื่อข้อมูลเท็จจากแหล่งอื่น **รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม** ระดับดี ได้แก่ 1) ผลงานผักห้วยผึ้ง โมเดล ของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีความเชื่อมั่นในการร่วมมือกันทั้งกลุ่มเกษตรกร ภาครัฐ และภาคเอกชน มีการจัดตั้งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ดำเนินการต่อเนื่องมั่นคงและยังมีกองทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่คนในชุมชนด้วย 2) ผลงานกลุ่มเกษตรกรยางพาราตำบล ยกระดบังการมีส่วนร่วมอย่างครบวงจร ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ที่สมาชิกเครือข่ายเกษตรกรมีความสามัคคีพร้อมเรียนรู้อยู่เสมอ ซึ่งได้ร่วมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนภาคการศึกษา ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานแปลงใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ **รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทประสิทธิผลเครือข่าย** ระดับดี คือ ผลงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้เกษตรกร ของกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ซึ่งนำกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรเข้ามาขับเคลื่อนเครือข่ายการจัดการศัตรูพืชของกลุ่มเกษตรกรโดยยึดปัญหาของเกษตรกรเป็นศูนย์กลางได้ตรงกับความเป็นจริงยิ่งขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถขยายผลสู่กลุ่มเกษตรกรอื่นอย่างแพร่หลาย **รางวัลเลิศรัฐ รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก่งาน** ระดับดี จำนวน 8 ผลงาน ประกอบด้วย 1) ผลงาน “กาแฟทะเลหอย” กาแฟแก่งาน สร้างงาน สร้างรายได้ คนปลายพระยาจังหวัดกระบี่ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ 2) ผลงานน้ำผึ้งดอกไม้ป่า “สองพนา” แก่งานให้ชุมชนบ้านโหนดหนองอ่างยั้งยืน ของสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ 3) ผลงานแปลงใหญ่ข้าวหนองสะโน โมเดลแก่งานพึ่งตนเอง ของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม 4) ผลงานผิงเหิน เส้นทางแห่งความหวาน ณ บ้านคลองบ่อแสน จ.พังงา ของสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา 5) ผลงานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรแปลงใหญ่กาแฟแก่งาน คนรักขมิ้น ของสำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน 6) ผลงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเวียง พลิกน่าน้ำท่วม แก่งาน ด้วยถั่วดินเวียงทอง ของสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร 7) ผลงานโกโก้ระนองร่วมใจแก่งาน รวมพลคนรัก สร้างรายได้หลักให้เกษตรกรไทย ของสำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง และ 8) ผลงานกล้วยหอมทองอุดรธานีเงินล้าน สานน้ำใจของสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ในขณะที่จำนวนอีก 13 ผลงาน มีความโดดเด่นเป็นพิเศษและอยู่ระหว่างรอการพิจารณาเพิ่มเติม เพื่อยกระดับให้ได้รับรางวัลเลิศรัฐ **รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก่งาน** ระดับดีเด่น ประกอบด้วย 1) ผลงานสร้างเงิน สร้างคน วิถีแก่งานแบบคนควนโต๊ะ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล ที่ปลูกพืชหลากหลายป้องกันปัญหาาราคาผลผลิตตกต่ำ ตลอดจนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีพอย่างมั่นคงและยั่งยืน 2) ผลงานร่วมใจแก่งานวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษตำบลบ้านใหม่ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ที่สร้างผลผลิตเกษตรปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการจ้างแรงงานในชุมชน ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดแนวทางการประกอบอาชีพการเกษตร 3) ผลงานผักเป็ดยาน้อยขึ้นห้างสร้างชีวิต สู้วิกฤตความยากจน ของสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ที่ใช้วัสดุหมุนเวียนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้างผลผลิตการเกษตรที่ได้มาตรฐาน 4) ผลงานร่วมใจแก่งานชุมชนเกาะ ผักลอยฟ้าเงินล้าน ของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการปลูกผัก ป้องกันและจัดการปัญหาการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถส่งออกผลผลิตการเกษตรที่ได้มาตรฐาน 5) ผลงานวิสาหกิจชุมชนอำเภอสะบ้าย้อยยกระดับกาแฟโรบัสต้าแก่งานคนชายแดนได้อย่างยั่งยืน ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สามัคคีกันฟื้นฟูการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่แบบผสมผสาน และขยายผลสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 6) ผลงานมะนาวเงินล้านราชบุรี สวนกระแสโควิด-19 ของสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ที่สร้างผลผลิตการเกษตรอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและจ้างงานคนในชุมชน 7) ผลงาน ศตปช. บ้านลิพอนบางกอกร่วมใจแก่งาน หรือศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน บ้านลิพอนบางกอกร่วมใจแก่งาน ของสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ที่ลดรายจ่ายจากการใช้ความรู้วิเคราะห์ดิน ผลิตปุ๋ยใช้เอง และสร้างรายได้จากการผลิตปุ๋ยจำหน่ายแก่ชุมชน 8) ผลงานถั่วเหลืองฝึกสด ปลอดภัยเกษตรกร ของสำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ที่ปรับเปลี่ยนพืชปลูกทดแทนนาปรัง ใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จนเป็นต้นแบบแก่เกษตรกรรายอื่น 9) ผลงานแปลงใหญ่ข้าวเดิมบาง รวยด้วยเทคโนโลยี 4p + 1 IPM ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ที่เป็นต้นแบบการปลูกข้าวอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมจากการจำหน่ายคาร์บอนเครดิต 10) ผลงานกล้วยหอมทองแก่งาน วิถีคนบึงกาฬ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ ที่ปลูกพืชหลากหลายและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจัดการระบบน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 11) ผลงานชาตรมย์แปลงใหญ่ ทุเรียนภูเขาไฟแก่งาน ของสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ที่พัฒนาสู่การรวมกลุ่มใช้เทคโนโลยีการเกษตรสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชน 12) ผลงานโครงการ “ข้าวอินทรีย์ วิถีเมืองธรรมเกษตร” แก่งานให้ชาวนาอำนาจเจริญ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ที่สร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนพัฒนาการผลิตข้าวมาตรฐานสากล สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร และ 13) ผลงานการเชื่อมโยงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มฮักน้ำจาง ตำบลบ้านกัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง กับการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ที่ดำเนินกิจกรรมครบวงจรการผลิตสินค้าเกษตร แปรรูป การตลาด รวมถึงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลงานแห่งความภาคภูมิใจที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ขับเคลื่อนและบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกร รวมถึงประชาชนคนไทยทุกคน



A - A A +



เกษตรสุรินทร์ ลงพื้นที่ประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตร ณ แซตอม ออร์แกนิก ฟาร์ม อำเภอจอมพระ

13 มิ.ย. 2566



views 80

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นางสาวนิภาพร มะลิซ้อน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่เพื่อประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ วิสาหกิจชุมชน แซตอม ออร์แกนิก ฟาร์ม : สุรินทร์ ภายใต้โครงการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร โดยแซตอม ออร์แกนิก ฟาร์ม ตั้งอยู่ที่ 174 หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองสิงห์ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ มีการรวมกลุ่มทำนาอินทรีย์ จำหน่ายข้าวอินทรีย์ และแปรรูปข้าวเป็นสุราแช่พื้นเมือง ไวน์ผลไม้จากชุมชน และมีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งให้นักท่องเที่ยวได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ พร้อมด้วยฟาร์มสเตย์ใจกลางทุ่งนา มีกิจกรรมพายเรือคายัค (แคนู) และตั้งอยู่ห่างจากท่าอากาศยานบุรีรัมย์ 35 กิโลเมตร และศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เพียง 15 กิโลเมตร

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กฤษณา สุนทร

ผู้เรียบเรียง : สุนทรีย์ ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สวท.สุรินทร์



วิทยุเกษียณอายุราชการ อาจารย์หญิงแกร่ง!!ปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำไร่นาสวนผสม

ในวัยเกษียณอายุราชการ อาจารย์หญิงแกร่ง ปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำไร่นาสวนผสม ทำให้พื้นที่ทุกตารางเมตร มีกิน มีใช้ มีรายได้สู่ภาคครัวเรือน นายศักดิ์เดชน์ แก้ววิเศษ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นางนิตยา เจนจบ เกษตรอำเภอบึงสามัคคี เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามัคคี และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ดูการดำเนินงานของเครือข่าย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โคก หนอง นา โมเดล ตามศาสตร์พระราชากับการทำเกษตรอย่างยั่งยืน ของ ดร.ยุเวช ทองนวม ครูเกษียณ หมู่ที่ 1 ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร

โดย ดร.ยุเวช ทองนวม และคู่ชีวิต คุณครูอาคม ทองนวม ได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่นา มาทำไร่นาสวนผสม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ สู่ในพื้นที่ 16 ไร่ 2 งาน โดยการบูรณาการขับเคลื่อนการทำงานของหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดตั้งเป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ภายในศูนย์เรียนรู้ฯ ประกอบไปด้วย ฐานเรียนรู้ จำนวน 6 ฐานเรียนรู้ ได้แก่ 1. ฐานเรียนรู้ คนรักแม่โพสพ 2. ฐานเรียนรู้ คนเอาถ่าน 3. ฐานเรียนรู้ คนรักขี้เถ้า 4. ฐานเรียนรู้ คนมีน้ำยา 5. ฐานเรียนรู้ คนรักแม่ธรณี 6. ฐานเรียนรู้ คนรักขี้ป้า นอกจากนี้พื้นที่ที่เหลือยังแบ่งปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจ โดยแบ่งออกเป็น สูง กลาง ต่ำ เตี้ย เรี่ยดิน และได้ดิน

ดร.ยุเวช ทองนวม ครูเกษียณ ได้พาชมผลผลิตการทำเกษตรแบบเกื้อกูลกัน เพื่อลดต้นทุนการผลิต สภาพแวดล้อมภายในสวนร่วมรื้อนด้วยต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา ชุดสระน้ำเลี้ยงปลาเป็นสถานที่พักผ่อน ชมนาข้าว การสีข้าวไว้กินเอง ตลอดจนน้ำวิเศษเหลือใช้ภายในสวนหมุนเวียนใช้ประโยชน์อย่างครบวงจร นำผลผลิตจากที่เหลือใช้มาแปรรูป นอกจากนี้ยังสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ มีฐานความรู้ต่างๆ สามารถสแกนคิวอาร์โค้ด เรียนรู้เดินชมความเพลิดเพลินกับบรรยากาศสวย

ดร.ยุเวช ทองนวม ครูเกษียณ เล่าให้ฟังว่า ก่อนจะมาทำตรงนี้ รับราชการครู มาก่อนทั้งคู่เมื่อเกษียณอายุราชการ ได้หาสิ่งที่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ มีที่ผ่อนคลายตอนเย็น เพื่อไม่ให้เกิดความเหงา ป่วยด้วยโรคซึมเศร้า โดยพื้นฐานพ่อแม่เป็นเกษตรกร ตนได้มรดกความรู้ทางการเกษตรจากพ่อแม่ติดตัวมาด้วย เป็นความทรงจำอยู่ในจิตใต้สำนึก หลังเกษียณแล้วจะทำอะไรดี เลยคิดว่าทำเกษตรแบบสวนผสม ยึดหลักศาสตร์ของพระราชูปถัมภ์ พอกิน พออยู่ พอใช้ พอมีพอกิน แล้วพอได้ผลผลิตแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วก็ขายเป็นรายได้

นายศักดิ์เดชน์ แก้ววิเศษ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า สำหรับลักษณะการทำเกษตรผสมผสานหรือไร่นาสวนผสม สถานที่แห่งนี้ เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอบึงสามัคคี ถือว่าเป็นตัวอย่าง ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยไม่อาศัยปัจจัยภายนอกเลย อย่างเช่น อาหารปลา ปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งเป็นต้นทุนการผลิต สามารถที่จะทำขึ้นมาใช้ตัวเอง ซึ่งเมื่อก่อนสถานที่แห่งนี้เป็นที่นาข้าว ได้ปรับเปลี่ยนมาทำเป็นเกษตรผสมผสาน เป็นไร่นาสวนผสม สามารถลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ถือว่าเป็นต้นแบบการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความมั่นคง

เนื่องจากจังหวัดกำแพงเพชร มีพื้นที่ปลูกข้าวอยู่ประมาณ 1,200,000 ไร่ แต่ละปีมักจะเกิดปัญหามากมาย เช่น ราคาผลผลิตข้าวตกต่ำ หรือไม่ก็เกิดภัยธรรมชาติ ฝนแล้งน้ำท่วม การปรับพื้นที่ส่วนหนึ่งมาทำเกษตรยั่งยืนแบบนี้ เป็นอีกทางหนึ่งที่จะทำให้เกษตรกร ซึ่งปลูกข้าว 57,000 ครัวเรือนในจังหวัดกำแพงเพชร สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สามารถมีรายได้ทุกวัน และลดการพึ่งพาจากภายนอก ซึ่งเป็นศาสตร์ของพระราชูปถัมภ์ ที่จะทำให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ ดร.ยุเวช ทองนวม ครูเกษียณ ยังเล่าเพิ่มเติมอีกว่า สถานการณ์ของโลกปัจจุบันนี้ ทำให้ต้องปรับตัวเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้านอยู่เสมอ โดยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พอกิน พอกิน พอใช้ ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่าย ลดความฟุ้งเฟ้อ ในการดำรงชีพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือความสุขของชีวิตวัยเกษียณ

← **ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทุเรียนนนท์จากงานบางใหญ่... - สื่อออนไลน์นนทบุรี | Facebook**



สื่อออนไลน์นนทบุรี

12 มิถุนายน เวลา 22:47 น. ·



ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทุเรียนนนท์จากงานบางใหญ่แฟร์และงานกาชาด ณ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี นำคูปองรางวัล
มาไปตัดลูกทุเรียนตัดเองสดๆจากต้น

วันนี้ 12 มิ.ค.66 ที่ สวนทุเรียนลุงอ๋ม อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทุเรียนนนท์ จากงานบางใหญ่
แฟร์และงานกาชาด ณ อำเภอบางใหญ่ เมื่อ 26 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2566 ที่ผ่านมา ณ จังหวัดนนทบุรี นำคูปองรางวัลมาไปตัด
ลูกทุเรียนจากสวนโดยตรงเพราะทุเรียนนนท์ของแท้ต้องตัดจากต้น ณ สวนทุเรียนลุงอ๋ม อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
โดยมี นางสาวณัฏฐิพัชญ์ ศรีโคตร นายอำเภอบางใหญ่ นายวันชัย นกสกุล นายอิม นกสกุล เจ้าของสวนทุเรียนลุงอ๋ม นาง
โสภา ยอดเกลี้ยง เกษตรอำเภอบางใหญ่ และเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบทุเรียนพันธ์หมอนทองน้ำหนักกว่า
4 กิโลกรัม สำหรับรางวัลทั้งหมดของการตัดทุเรียนนนท์จาก ไซโลทของงานบางใหญ่แฟร์และงานกาชาด จะมี 'ทุเรียน
นนท์' 20ลูก ตัดเองสดๆจากต้นเลยทีเดียว

นายอิม นกสกุล เจ้าของสวนทุเรียนลุงอ๋มกล่าวว่า "ลูกค้าทานทุเรียนนนท์สวนลุงอ๋มแล้ว ประทับใจ คือความภาคภูมิใจของ
สวนเรา สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ลุงอ๋ม 0867952808 หรือลุงวันชัย 0929965065





ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นการดำเนินงานซึ่งเน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่ โดยวางระบบการผลิตและการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยเน้นการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตามนโยบายตลาดนำการผลิต นำไปสู่การจัดการสินค้าเกษตรได้อย่างมั่นคงในอนาคต ความเป็นมาแปลงใหญ่ผักนิตมเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เกษตรกรได้เริ่มปลูกผักอินทรีย์เมื่อปี พ.ศ. 2554 โดยมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อที่หน้าแปลง บางครั้งผลผลิตผักล้นตลาดพ่อค้าคนกลางกดราคาสินค้าจึงได้มีแนวคิดในการรวมกลุ่มเพื่อรวบรวมผลผลิตและต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลาง รวมทั้งเพื่อการลดต้นทุนการผลิตผักและผลิตผักให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง และได้รับการอนุญาตให้ใช้ที่ดิน สปก.ในการดำเนินการ จำนวน 38 ไร่ ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนผักอินทรีย์แปลงใหญ่ เมื่อปี พ.ศ. 2560 โดยมีนายชัยชนะ สีบสิงห์ เป็นประธาน มีสมาชิก 32 ราย พื้นที่ดำเนินการ 38 ไร่ (แปลงรวม 26 ไร่, โรงเรือน 12 ไร่) ปี พ.ศ.2564 กลุ่มแปลงใหญ่ได้ดำเนินการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท ชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด ผักอินทรีย์แปลงใหญ่ อ.วังน้ำเขียว และได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ในการจัดหาปัจจัยการผลิต วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อนำไปใช้ในการผลิตเพื่อลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ชนิดผักที่ปลูกมีทั้งหมด จำนวน 37 ชนิด ได้แก่ สลัดแก้ว กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค คอส เบบี๋คอส เรดคอรอล พิลเลย์โอเช่เบิร์ก เบบี๋แคโรท เคล โดโนเคล สวิทชาร์ท คะน้าฮ่องกง คะน้ายอด กวางตุ้งใบ กวางตุ้งฮ่องเต้ กะหล่ำปลี ผักโขมเขียว ผักโขมแดง ผักโขมลายา จิงจูฉ่ำ ยอดผักแว่น พริกไทยอ่อน พริกขี้หนูสวน พริกหนุ่ม ผักขีไทย ผักคื่นช่าย มะเขือเทศราชินี แตงกวา ถั่วพูเขียวและม่วง ถั่วแขก มะเขือม่วงหยดน้ำ วอเตอร์เครส หอมแบ่ง หอมญี่ปุ่น พักทองแก่ ชุกินี และปวยเล้ง ผลผลิตผ่านมารับรองมาตรฐาน Organic Thailand ทุกแปลง ตลาดรับซื้อผลผลิตที่สำคัญ คือ รังสิตฟาร์ม และร้านค้ารายย่อยในพื้นที่/นอกพื้นที่ รวมทั้งนักท่องเที่ยว ราคาผลผลิตผักสลัด ราคาส่งกิโลกรัมละ 70 บาท ราคาปลีก กิโลกรัมละ 80 - 100 บาท ราคาผลผลิตผักพื้นบ้าน ราคาส่ง กิโลกรัมละ 50 บาท ราคาปลีกกิโลกรัมละ 60 - 70 บาทการบริหารจัดการกลุ่มแปลงใหญ่ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพตามที่ถูกค้าต้องการ

กลุ่มแปลงใหญ่ผักอำเภอวังน้ำเขียว มีการบริหารจัดการโดยคณะทำงานประกอบด้วย ประธาน กรรมการ สมาชิก มีเงินกองทุนกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มโดยยึดกฎระเบียบที่สมาชิกร่วมกันกำหนดขึ้นมา นอกจากนี้ยังเป็นเครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอวังน้ำเขียวด้วย หน่วยงานภาคีต่าง ๆ ที่เข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่ ได้แก่ สำนักงานปฏิรูปที่ดินนครราชสีมา กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว โครงการความร่วมมือระหว่างเยอรมัน – ไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนา การทำเกษตรแปลงใหญ่อย่างยั่งยืนในประเทศไทย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สถาบันการศึกษา และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร (มกอช.)

ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

1. ด้านพื้นที่ ไม่ใช่ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทุกชนิดในการทำเกษตร ทุกขั้นตอนของการทำการเกษตร เกษตรกรใช้ปัจจัยการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ มูลวัว มูลไก่ น้ำใส่เดือน ปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพภาพในการควบคุมวัชพืชและแมลงศัตรูพืชนั้น เกษตรกรใช้น้ำหมักสมุนไพรในการไล่แมลง ใช้การถอนหญ้า ดายหญ้าแทนการฉีดยาฆ่าหญ้า ซึ่งเป็นการส่งผลดีต่อร่างกายของเกษตรกรและไม่มีสารพิษตกค้างในผลผลิต ในดินหรือในแหล่งน้ำ มีการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 2. ด้านคน เกษตรกรมีอาชีพมั่นคงไม่ต้องออกไปทำงานนอกพื้นที่ ได้อยู่กับครอบครัว มีรายได้ที่พอเพียงต่อการดำรงชีวิต สามารถปลูกผักได้ตลอดปี มีรายได้เลี้ยงครอบครัว และมีตลาดรองรับแน่นอน ได้ราคาตามที่กลุ่มต้องการ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เกิดความสามัคคีในชุมชน รายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มจาก 120,000 บาทต่อปี เป็น 200,000 บาทต่อปี (หลังจากมีโรงเรือน) รายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 66.66 ตั้งแต่วันที่ 2559
 3. ด้านสินค้า ผลผลิตผักผ่านการรับรองมาตรฐาน Organic Thailand โดยได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร
 4. ด้านอื่นๆ เกิดกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่ม คือ เกิดผู้นำตามธรรมชาติและมีกระบวนการพัฒนากลุ่มสมาชิกให้เกิดความสามัคคี ได้รับการอบรมสัมมนาวิชาการเกิดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพทางการเกษตรอยู่เสมอ สมาชิกในกลุ่มต้องมีความสามัคคีรับฟังความคิดเห็นและยอมรับเหตุผลซึ่งกันและกันคอยดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันสร้างความผูกพันและเอื้ออาทรต่อกัน โดยมีการพูดคุยปัญหาและแลกเปลี่ยนความรู้การทำผักเป็นประจำทุกสัปดาห์ผ่านการประชุมแยกสมาชิกออกเป็นกลุ่มย่อยและให้สมาชิกสมาชิกดูแลซึ่งกันและกัน
- นายอาคม บุญวิเศษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการตำแหน่งเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว ได้สนับสนุนกลุ่มแปลงใหญ่โดยเน้นให้กลุ่มแปลงใหญ่มีการรวมตัวให้ทำกิจกรรมร่วมกัน การถ่ายทอดองค์ความรู้ สนับสนุนงบประมาณบางส่วนให้สามารถดำเนินกิจกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มรายได้ในพื้นที่ได้ตามความต้องการของเกษตรกร เกษตรกรมีปัญหากับเรื่องการผลิตกรมส่งเสริมการเกษตรได้สนับสนุนโรงเรือนสำหรับผลิตผักนอกฤดู คือ ฤดูฝน และฤดูร้อน ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ เกษตรกรสามารถผลิตในช่วงฤดูฝนกับฤดูร้อนได้ ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ การเพิ่มประสิทธิภาพและการเพิ่มมูลค่าในการแปรรูป กลุ่มเกษตรกรมีความต้องการที่จะแปรรูปผัก เช่น ผักกลุ่มเคลล์ ทำเป็นผักอบแห้ง

เกษตรอำเภอเมืองตรัง เยี่ยมเยียนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนเครื่อง่าย ตำบลน้ำพุตก เพื่อสนับสนุนความรู้ และสาธิตการผลิตสารชีวภัณฑ์ เชื้อราไตรโคเดอร์มา พร้อมแนะนำวิธีการนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

13 มิ.ย. 2566  views 42



นางนิศยา จันทร์ประทีป เกษตรอำเภอเมืองตรัง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง เยี่ยมเยียนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนเครื่อง่าย ตำบลน้ำพุตก เพื่อสนับสนุนความรู้ และสาธิตการผลิตสารชีวภัณฑ์ เชื้อราไตรโคเดอร์มา พร้อมแนะนำวิธีการนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา สร้างการรับรู้สถานการณ์โรคใบร่วงในยางพารา และโรครากขาวยางพารา พร้อมทั้งแนะนำแนวทางในการป้องกัน และทำจัดอย่างถูกวิธี ให้แก่สมาชิกศูนย์ฯ จำนวน 20 ราย ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนเครื่อง่าย หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำพุตก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

สำหรับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยของชุมชน ให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินด้วยชุดตรวจวิเคราะห์ดินแบบรวดเร็ว (Soil test kit) ให้คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยเบื้องต้น บริการจัดหาปุ๋ยที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง โดยมีคณะกรรมการศดปช. ซึ่งเป็นเกษตรกร บริหารจัดการกิจกรรมภายในศูนย์ร่วมกัน ในขณะที่เจ้าหน้าที่จะทำหน้าที่เป็นเพียงพี่เลี้ยง ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้ตั้งเป้าหมายผลการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง ผ่านศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ไปสู่เกษตรกรแปลงใหญ่ เกษตรกรกลุ่มอื่นๆ รวมทั้งเร่งตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) เครื่อง่าย เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรในประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ดินในพื้นที่ของเกษตรกรได้รับการดูแล ลดการใช้ปุ๋ยที่ไม่จำเป็น และลดต้นทุนลงได้

สุโขทัย-แจกแล้ว ต้นกล้าसानฝัน ปันรัก...สู่ลูกหลาน โดย เกษตรสุโขทัยมอบแก่เกษตรกร เป็นมรดกให้ลูกหลาน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

มิถุนายน 13, 2023

48

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย โดยนายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ รับมอบกล้าพันธุ์พืชจากศูนย์ขยายพันธุ์พันธุ์พืชที่ 6 พิษณุโลก เพื่อนำไปมอบแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้นกล้าसानฝันปันรัก..สู่ลูกหลาน โครงการนี้จัดทำขึ้นตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการพัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร และชุมชนของเกษตรกร คือ การส่งเสริมการทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืน มีการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย

- 1) การสนับสนุนต้นพันธุ์ไม่มีค่า ไม้ผล ไม้ยืนต้นเศรษฐกิจ และพืชผักพืชอาหาร โดยศูนย์ปฏิบัติการ และศูนย์ขยายพันธุ์พืช ของกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 8 ชนิด ได้แก่ ไข่ช่างหม่น มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ มะม่วง สะเดา อะโวคาโด กล้วยจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พริก และมะเขือเปราะ
- 2) การสนับสนุนต้นพันธุ์ไม่มีค่า ไม้ยืนต้นเศรษฐกิจ ตามพระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558) โดยกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 58 ชนิด เช่น ต้นสัก พะยุง ประดู่ ชิงชัน ตะแบก เป็นต้น

นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดสุโขทัย กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดสุโขทัยมีเกษตรกร ให้ความสนใจและแจ้งความจำนงขอรับพันธุ์ต้นกล้า ประมาณ 300 ราย โดยได้ทยอยส่งมอบต้นพันธุ์ให้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำการเกษตรไม่เหมาะสม (Zoning) และสมาชิกเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กระจายทั้ง 9 อำเภอ มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรได้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำการเกษตรจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว หันมาปลูกไม้มีค่า ไม้ผล ไม้ยืนต้นเศรษฐกิจ และพืชผักพืชอาหาร ผสมผสานกันตามศักยภาพของที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง จะเป็นการออม พร้อมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ตามแนวทางของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ต้องการให้เกษตรกรปลูกไม้มีค่า ไม้ผล ไม้ยืนต้นเศรษฐกิจ เพื่อการบริโภค การใช้สอยประโยชน์ รวมถึงการออมไว้ เป็นมรดกแก่ลูกหลาน เป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศไทย

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย

แจกแล้ว! ต้นกล้าसानฝันปันรักสู่ลูกหลาน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ



สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย โดยนายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ รับมอบกล้าพันธุ์พืชจากศูนย์ขยายพันธุ์พันธุ์พืชที่ 6 พิษณุโลก เพื่อนำไปมอบแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้นกล้าसानฝันปันรัก..สู่ลูกหลาน โครงการนี้จัดทำขึ้นตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการพัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร และชุมชนของเกษตรกร คือ การส่งเสริมการทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืน มีการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย

- 1) การสนับสนุนต้นพันธุ์ไม่มีค่า ไม้ผล ไม้ยืนต้นเศรษฐกิจ และพืชผักพืชอาหาร โดยศูนย์ปฏิบัติการและศูนย์ขยายพันธุ์พืชของกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 8 ชนิด ได้แก่ ไข่ขางหม่น มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ มะม่วง สะเดา อะโวคาโด กล้วยจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พริก และมะเขือเปราะ
- 2) การสนับสนุนต้นพันธุ์ไม่มีค่า ไม้ยืนต้นเศรษฐกิจ ตามพระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558) โดยกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 58 ชนิด เช่น ต้นสัก พะยูง ประดู่ ชิงชัน ตะแบก เป็นต้น

นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า จังหวัดสุโขทัยมีเกษตรกรให้ความสนใจ และแจ้งความจำนงขอรับพันธุ์ต้นกล้า ประมาณ 300 ราย โดยได้ทยอยส่งมอบต้นพันธุ์ให้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำการเกษตรไม่เหมาะสม (Zoning) และสมาชิกเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กระจายทั้ง 9 อำเภอ

มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมและสนับสนุน ให้เกษตรกรได้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิด และวิธีการทำการเกษตรจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว หันมาปลูกไม้มีค่า ไม้ผล ไม้ยืนต้นเศรษฐกิจ และพืชผักพืชอาหาร ผสมผสานกันตามศักยภาพของที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง จะเป็นการออม พร้อมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ตามแนวทางของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ต้องการให้เกษตรกรปลูกไม้มีค่า ไม้ผล ไม้ยืนต้นเศรษฐกิจ เพื่อการบริโภค การใช้สอยประโยชน์ รวมถึงการออมไว้เป็นมรดกแก่ลูกหลาน เป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศไทย



หน้าแรก > ทิวไป

ทิวไป

สุโขทัย-แจกแล้ว ต้นกล้าसानฝัน ปันรัก...สู่ลูกหลาน โดยเกษตรกรสุโขทัยมอบแก่เกษตรกร เป็นมรดกให้ลูกหลาน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

โดย **wiwat** - มิถุนายน 13, 2023

8

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย โดยนายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ รับมอบกล้าพันธุ์พืชจากศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 พิษณุโลก เพื่อนำไปมอบแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้นกล้าसानฝันปันรัก..สู่ลูกหลาน โครงการนี้จัดทำขึ้นตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการพัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร และชุมชนของเกษตรกร คือ การส่งเสริมการทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืน มีการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย

1) การสนับสนุนต้นพันธุ์ไม้มีค่า ไม้ผล ไม้ยืนต้นเศรษฐกิจ และพืชผักพืชอาหาร โดยศูนย์ปฏิบัติการและศูนย์ขยายพันธุ์พืช ของกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 8 ชนิด ได้แก่ ไข่ช่างหม่น มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ มะม่วง สะเดา อะโวคาโด ถั่วฝักยาว การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พริก และมะเขือเปราะ 2) การสนับสนุนต้นพันธุ์ไม้มีค่า ไม้ยืนต้นเศรษฐกิจ ตามพระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558) โดยกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 58 ชนิด เช่น ต้นสัก พะยูง ประดู่ ชิงชัน ตะแบก เป็นต้น

นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า จังหวัดสุโขทัยมีเกษตรกรให้ความสนใจ และแจ้งความจำนงขอรับพันธุ์ต้นกล้า ประมาณ 300 ราย โดยได้ทยอยส่งมอบต้นพันธุ์ให้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำการเกษตรไม่เหมาะสม (Zoning) และสมาชิกเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กระจายทั้ง 9 อำเภอ

มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมและสนับสนุน ให้เกษตรกรได้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิด และวิธีการทำการเกษตรจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว หันมาปลูกไม้มีค่า ไม้ผล ไม้ยืนต้นเศรษฐกิจ และพืชผักพืชอาหาร ผสมผสานกันตามศักยภาพของที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง จะเป็นการออม พร้อมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ตามแนวทางของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ต้องการให้เกษตรกรปลูกไม้มีค่า ไม้ผล ไม้ยืนต้นเศรษฐกิจ เพื่อการบริโภค การใช้สอยประโยชน์ รวมถึงการออมไว้เป็นมรดกแก่ลูกหลาน เป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศไทย

ข่าวใหม่อัพเดท » สุโขทัย แจกแล้ว ตันกล้าसानฝัน ปันรัก...สู่ลูกหลาน โดยเกษตรสุโขทัยมอบแก่เกษตรกร เป็นมรดกให้ลูกหลาน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ



สพ.จง.บ.ช.บ
02-012-1526

สุโขทัย แจกแล้ว ตันกล้าसानฝัน ปันรัก...สู่ลูกหลาน โดยเกษตรสุโขทัยมอบแก่เกษตรกร เป็นมรดกให้ลูกหลาน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

13 ธันวาคม 2023

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย โดยนายวิระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ รับมอบกล้าพันธุ์พืชจากศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 พิษณุโลก เพื่อนำไปมอบแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตันกล้าसानฝันปันรัก..สู่ลูกหลาน โครงการนี้จัดทำขึ้นตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการพัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร และชุมชนของเกษตรกร คือ การส่งเสริมการทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืน มีการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย

1) การสนับสนุนต้นพันธุ์ไม้มีค่า ไม้ผล ไม้ยืนต้นเศรษฐกิจ และพืชผักพืชอาหาร โดยศูนย์ปฏิบัติการและศูนย์ขยายพันธุ์พืช ของกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 8 ชนิด ได้แก่ ไข่ขางหม่น มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ มะม่วง สะเดา อะโวคาโด กล้ายจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พริก และมะเขือเปราะ 2) การสนับสนุนต้นพันธุ์ไม้มีค่า ไม้ยืนต้นเศรษฐกิจ ตามพระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558) โดยกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 58 ชนิด เช่น ต้นสัก พะยูง ประดู่ ชิงชัน ตะแบก เป็นต้น

นายวิระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า จังหวัดสุโขทัยมีเกษตรกรให้ความสนใจ และแจ้งความจำนงขอรับพันธุ์ต้นกล้า ประมาณ 300 ราย โดยได้ทยอยส่งมอบต้นพันธุ์ให้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำการเกษตรไม่เหมาะสม (Zoning) และสมาชิกเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กระจายทั้ง 9 อำเภอ

มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมและสนับสนุน ให้เกษตรกรได้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิด และวิธีการทำการเกษตรจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว หันมาปลูกไม้มีค่า ไม้ผล ไม้ยืนต้นเศรษฐกิจ และพืชผักพืชอาหาร ผสมผสานกันตามศักยภาพของที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง จะเป็นการออม พร้อมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ตามแนวทางของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ต้องการให้เกษตรกรปลูกไม้มีค่า ไม้ผล ไม้ยืนต้นเศรษฐกิจ เพื่อการบริโภค การใช้สอยประโยชน์ รวมถึงการออมไว้เป็นมรดกแก่ลูกหลาน เป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

แปลงใหญ่มะพร้าวตำบลพอมิ่ง จังหวัดปัตตานี เพิ่มมูลค่าเปลือกมะพร้าวเหลือใช้ให้กลายเป็นเงิน

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 - 16:48 น.

นายอับดุลเลาะ คือราแมง ประธานแปลงใหญ่มะพร้าวตำบลพอมิ่ง กล่าวว่า จากปัญหาราคาค่าผลผลิตมะพร้าวที่ไม่แน่นอน บางช่วงราคาสูงถึง ผลละ 10-15 บาท บางช่วงราคาต่ำ ผลละไม่ถึง 5 บาท ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้น้อยไม่เพียงพอในครัวเรือน กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี จึงได้ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว เป็นแปลงใหญ่มะพร้าวตำบลพอมิ่ง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี มีสมาชิกจำนวน 31 ราย พื้นที่ปลูก 210 ไร่ ในการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ ทำให้สมาชิกแปลงใหญ่มะพร้าวและคนในชุมชนมีรายได้อีกเพิ่มขึ้น โดยแปลงใหญ่รับซื้อมะพร้าวของสมาชิกและเกษตรกรในชุมชน ซึ่งราคาซื้อขึ้นอยู่กับตลาดทั่วไปแต่กลุ่มจะให้ราคาที่สูงกว่า 1-2 บาท ผลจากการเข้าร่วมแปลงใหญ่ ทำให้ลดต้นทุนการผลิตได้ 500/ไร่/ปี โดยการผสมปุ๋ยใช้เอง เพิ่มผลผลิตได้ 60 ผล/ไร่/ปี โดยการใช้น้ำปุ๋ยได้ถูกต้องตามค่าวิเคราะห์ดิน และเพิ่มมูลค่าผลผลิตในการแปรรูปส่วนของเนื้อมะพร้าวเป็น น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น มะพร้าวแก้ว กะทิ และวัสดุเหลือใช้เปลือกมะพร้าว ซึ่งมีจำนวนมาก แปรรูปเป็นขุยมะพร้าว มะพร้าวลูกเต้า และโยมะพร้าว ปัจจุบันจำหน่ายขุยมะพร้าวกระสอบละ 40 บาท เปลือกมะพร้าวลูกเต้า กระสอบละ 35 บาท ซึ่งได้รับความนิยมนิยมและมีการสั่งซื้อจำนวนมาก

จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีอยู่ทั่วไปในชุมชนท้องถิ่น จึงกลายเป็นวัตถุดิบในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้คนในชุมชน เป็นวัสดุปลูกทางการเกษตร นอกจากสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้คนในชุมชนแล้วผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเปลือกมะพร้าวยังทำให้สมาชิกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้คนที่สนใจและต่างพื้นที่อีกด้วย

นายจำเดิม ทองคำ เกษตรจังหวัดปัตตานี ให้ข้อมูลว่า การส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ของจังหวัดปัตตานี ได้รับความร่วมมือจากการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานโครงการบรรลุตามเป้าหมาย อาทิ สถานีพัฒนาที่ดินให้การสนับสนุนความรู้และปัจจัยการผลิตในการจัดการดินและปุ๋ยในสวนมะพร้าว ได้แก่ ปุ๋ย โดโลไมท์ สารเร่งซุปลอปอร์ พด.ต่างๆ ในการผลิตปุ๋ยหมัก และการประสานงานกับหมอดินอาสาเข้ามาช่วยเป็นที่ปรึกษาในการให้ความรู้ในการจัดการดินและปุ๋ย สำนักงานตรวจบัญชีให้ความรู้เกี่ยวกับการทำบัญชีครัวเรือน บัญชีต้นทุน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี แนะนำการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ เทศบาลตำบลพอมิ่งประสานให้กลุ่มส่งผลผลิตมะพร้าวเข้าประกวดในการจัดงานต่างๆ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี ได้ใช้แปลงใหญ่พอมิ่งเป็นแปลงทดลองในเลี้ยงแตนเบียน โดยได้ปล่อยภายในแปลงและสนับสนุนให้กลุ่มขยายพันธุ์และใช้ในพื้นที่ โรงเรียนบ้านพอมิ่ง ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตและการแปรรูปมะพร้าว เป็นต้น

นายอนุชา ยาอิด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมด้านการเกษตรภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญด้านการปฏิรูปภาคการเกษตรของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้ร่วมกันบริหารจัดการระบบการผลิตของกลุ่ม รวมทั้งการสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเกษตรกร เช่น เกษตรกรรุ่นใหม่ (YSF) เชื่อมโยงถึงผู้ประกอบการ รวมถึงการลดต้นทุนการผลิตการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด การดำเนินงานของระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนของจังหวัดปัตตานี มีแปลงใหญ่ทั้งหมด 206 แปลง รวมพื้นที่ 52,890 ไร่ เกษตรกร 11,714 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2566)

ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ขอประชาสัมพันธ์ หากต้องการซื้อขุยมะพร้าวเปลือกมะพร้าวลูกเต้า สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะพร้าวตำบลพอมิ่ง โทร 08-7299-3890



'นายกฯ' ทนุเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 เกษตรกรกว่า 2 แสนครัวเรือนเข้าถึงข้าวคุณภาพดี >2



รายงานพิเศษ

หมายเหตุ...นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 2566 ขับเคลื่อนโดยกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับผู้นำชุมชน ศูนย์ข้าวชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่าตามนโยบายนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในประเทศไทยได้เปลี่ยนมาใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเพื่อเพาะปลูกอย่างทั่วถึง ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ โดยมีเป้าหมายการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวจำนวน 58,700 ตัน ให้เกษตรกรไม่น้อยกว่า 205,965 ครัวเรือน และดำเนินการในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งยังสามารถนำเมล็ดพันธุ์ข้าวมาใช้เพาะปลูกได้ถึง 3.91 ล้านไร่ ซึ่งคาดว่าจะได้ผลผลิตข้าวคุณภาพดี 2.60 ล้านตันข้าวเปลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

'นายกฯ' ทนุ เปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 เกษตรกรกว่า 2 แสนครัวเรือน เข้าถึงข้าวคุณภาพดี



สำหรับโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 ได้คัดกรองเกษตรกร ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ กลุ่มชาวนาแรก คือกลุ่มชาวนาที่

ยังไม่เคยเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งมีปริมาณมากเมื่อเทียบกับชาวนาทั่วประเทศ โดยหลักเกณฑ์การเปลี่ยนพันธุ์ข้าว กำหนดให้เมล็ดพันธุ์ตามพื้นที่

สยามรัฐ

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Section: First Section/บหน้า - สฎีป - การเมือง

วันที่: พุศ 14 มิถุนายน 2566

ปีที่: 73

ฉบับที่: 25091

Col.Inch: 150.62 Ad Value: 158,151

หน้า: 1(บนซ้าย), 2

PRValue (x3): 474,453

คลิก: ลีสี่

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: 'นายกฯ' หนุน เปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 เกษตรกรกว่า 2 แสนครัว...



การเพาะปลูกที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ ไร่ละ 15 กิโลกรัม รายละไม่เกิน 450 กิโลกรัม ซึ่งมีจำนวน 4 ชนิดกลุ่มข้าว ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ เมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียว เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมปทุม และเมล็ดพันธุ์ข้าวขาว ทั้งพื้นแข็งและพื้นนุ่ม ซึ่งการดำเนินโครงการฯ ทำให้ชาวนาได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีนำไปปลูก ได้ผลผลิตข้าวคุณภาพดีได้ตามความต้องการของตลาด ทำให้สามารถจำหน่ายข้าวเปลือกได้ราคาเพิ่มขึ้นและสามารถส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ จากข้อมูลของกรมการข้าวพบว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต่างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับ เกษตรกรมีโอกาเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ดี ช่วยลดต้นทุนการผลิตและเห็นว่าควรมีการดำเนินงานโครงการในปีต่อไป เพื่อให้เกษตรกรได้มีโอกาสใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีอย่างทั่วถึง

นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับเกษตรกรและชาวนาไทยอย่างมาก เพราะเป็นถืออีกหนึ่งกลไกและกำลังสำคัญในการพัฒนาขับเคลื่อนประเทศ



รหัสข่าว: C-230614021012 (14 มิ.ย. 66/04:33)

หน้า: 2/3

IQNewsClip
app.iqnewsclip.com

Dataxel Limited | 888/178 Ploenchit Road, 17th Floor, Mahatun Plaza Building, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330, THAILAND
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 📠 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsclip.com

ไทย ด้วยการสร้างความอุดมสมบูรณ์ และความมั่นคงทางอาหาร รวมทั้งมีบทบาทในการเพาะปลูกข้าวหล่อเลี้ยงคน

ไทยและทั่วโลกตลอดมา รัฐบาลจึงได้มีการดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องผ่านมาตรการและโครงการต่างๆ โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรและชาวนาไทยมีความเข้มแข็งมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกซึ่งนอกจากการสนับสนุนให้พัฒนาพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเพื่อนำไปให้เกษตรกรไปเพาะปลูกแล้วยังมีโครงการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและชาวนา เช่น เกษตรแปลงใหญ่ การส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยพัฒนาด้านการเกษตรผ่านหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ การส่งเสริมการทำเกษตร GI รวมทั้งการสนับสนุนเงินช่วยเหลือผ่านโครงการต่างๆ ล่าสุด เช่น

1.โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 รอบที่ 1 มีผลการดำเนินการ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ได้โอนเงินให้เกษตรกรแล้วจำนวน 2,636 ล้านบาทเรือน วงเงิน 7,866.81 ล้านบาท

2.มาตรการคู้ชานโครงการประกันรายได้ มีผลการดำเนินการ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ดังนี้

(1)โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2565/66 มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 317,747 ราย ให้สินเชื่อ 22,496.99 ล้านบาท คิดเป็นปริมาณผลผลิต 2,225 ล้านตันข้าวเปลือก (2)โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบัน



เกษตรกร ปีการผลิต 2565/66 มีสถาบัน/เกษตรกรเข้าร่วม 65 ราย ให้สินเชื่อ 5,565.70 ล้านบาท คิดเป็นปริมาณผลผลิต 0.557 ล้านตันข้าวเปลือก (3)โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2565/66 มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 209 ราย รับซื้อผลผลิต จำนวน 2,515 ล้านตันข้าวเปลือก และ

3.โครงการสนับสนุนค่าบริหาร

จัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 มีผลการดำเนินการ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 จ่ายเงินให้เกษตรกรแล้วจำนวน 4,650 ล้านบาทเรือนวงเงิน 54,074.11 ล้านบาท